

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒๖๒๓๓๐๑



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทุกจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ผลผลิต/โครงการ) ของสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้
จังหวัดมอบหมายพัฒนาการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเป้าหมาย รายละเอียดให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี <http://womenfund.in.th/เมนูหนังสือสั่งการ>

๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผลผลิต/โครงการ) สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งเป็น File Excel ผ่านระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ (OA) ของนางสาวสมัญญ์ เล็กเซ่ง กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
Email : women.yut1@outlook.com ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๗๐

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๙๘

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

/๓. เมื่อดำเนินการ...

๓. เมื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อ ๒ แล้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้บันทึกผลการดำเนินงานในระบบ SARA และจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน ส่งให้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๔. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณตามหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ และระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๕. การบริหารงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. สามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกันได้ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา (จังหวัด/อำเภอ) เมื่อดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ แล้ว มีเงินเหลือจ่ายให้ใช้ในกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม โดยให้ขออนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

๖. งบลงทุน สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๑

๗. งบดำเนินงาน หากดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ บรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้ว ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีดำเนินงานในไตรมาส ๔ ให้ส่งคืนภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวม

๘. งบเงินหมุนเวียน และงบเงินอุดหนุน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่าย เงินงบประมาณให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดภายในไตรมาส ๓ และหาก สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. มีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๙. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ โตติลเกษ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๒๑๔๑-๓๐๖๖

โทรสาร ๐-๒๑๔๖-๗๙๘๗



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี

